



ที่ อว ๐๒๐๒.๖/วศ๓๖๖

ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand – United States Education Foundation) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการ ๒๐๒๕ – ๒๐๒๖ Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สำหรับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อศึกษาและฝึกอบรมในสถาบันอุดมศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑๐ – ๑๒ เดือน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาการบริหารการอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นจะได้รับการเสนอชื่อไปยังหน่วยงาน Institute of International Education (IIE) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายต่อไป รายละเอียดประกาศรับสมัครทุนตาม QR Code มุมขวาล่าง

ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๓๐ – ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และมีผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) อย่างน้อย ๗๑ คะแนน หรือ IELTS (Academic) ๖.๐ คะแนน และดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๕ ปี และจะต้องพำนักในประเทศไทย ในช่วงที่มีการสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าครองชีพรายเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) ค่าเดินทางภายในประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.fulbrightthai.org> และสมัครรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <https://apply.iie.org/hubertthumphrey> ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย)

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้กับบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง



กองการต่างประเทศ

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๐๕ (มริชฎา)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐

รายละเอียดประกาศรับสมัครทุน
<https://tinyurl.com/2025-2026HHH>

